



ที่ ศธ๐๕๓๐.๓๓/ว๒๑๘๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เลขที่รับ ๙๓๐๘
วันที่ 30 พ.ย. ๕๖ เวลา 16.45
 สำนักปลัด กองกิจการสภา กองแผน กองคลัง
 สำนักการช่าง กองส่งเสริม สำนักการศึกษา
 กองการเจ้าหน้าที่ กองผู้ช่วย หน่วยตรวจสอบ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 2768
วันที่ 31 พ.ย. 2560
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก.จ.อ.
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศึกษา
 ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปิดบัญชีของสถานศึกษา พร้อมกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฯ”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายละเอียดโครงการอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปิดบัญชีของสถานศึกษา พร้อมกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น ซึ่งมีกำหนดการ ๓ รุ่นดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเซีย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชวนชม ใจชะอุม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆระดับ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถทำฎีกาการเงิน การบันทึกบัญชี และสามารถปิดบัญชีเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่กำหนด และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรม โดยขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรเพื่อให้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ท่านนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน นักวิชาการ ผอ.กองการศึกษา หัวหน้าสถานศึกษา

/ศึกษานิเทศก์...